



Title :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีงไอเดีย จับมือ กทท. เปิดหลักสูตร กทท. วิทยาศาสตร์การกีฬา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงสื่อภาพ วันที่ 19 สิงหาคม 412 หน้า 8
Date :	วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2553

# มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีงไอเดีย จับมือ เปิดหลักสูตร กทท. วิทยาศาสตร์การกีฬา

พิธีลงนามและแถลงข่าว หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง สำนัก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อผลิตบุคลากร 'วิทยาศาสตร์การกีฬา' ซึ่งจะได้บรรจุหลักสูตรเข้าไปใหม่ ทาง มฟล. จะทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 เป็น ที่เรียบร้อย ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน การวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา สามารถให้การพัฒนากายและ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สูงสุดของนักกีฬา เพราะที่ผ่านมาสามารถช่วยให้นักกีฬาได้ นำศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนักกีฬาตัวแทนประเทศ

ไทย ในเวทีกีฬาโลกต่อไป

จากการเปิดเผยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว จะได้เรียนรู้ศาสตร์ที่การผสมผสานทั้งทางด้าน การเข้ามาพัฒนาพร้อม ๆ กันเช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์, เกษขวิทยา เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การทำ อาที นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการกีฬาของ ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬา, นักส่งเสริมส องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย club เป็นต้น ซึ่งระหว่างเรียนทางการกีฬาแห่งปร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติ ประเทศไทย



Title :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีโอเดีย จับมือ กกท. เปิดหลักสูตร กกท.วิทยาศาสตร์กีฬา
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงของสุขภาพ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หน้า ๘
Date :	เว็บไซต์ ๑๕๐๖๓๑๖๒๕๓

# มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีโอเดีย จับมือ กกท. เปิดหลักสูตร กกท.วิทยาศาสตร์การกีฬา

พิธีลงนามและแถลงข่าว หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อผลิตบุคลากร 'วิทยาศาสตร์การกีฬา' ซึ่งจะได้บรรจุหลักสูตรเข้าไปใหม่ทาง มฟล. จะทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา สามารถให้การพัฒนากายและเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สูงสุดของนักกีฬา เพราะที่ผ่านมาสามารถช่วยให้นักกีฬานำศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนักกีฬาตัวแทนประเทศ

ไทย ในเวทีกีฬาโลกต่อไป

จากการเปิดเผยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จะได้เรียนรู้ศาสตร์ที่การผสมผสานทั้งทางด้านการศึกษา ทั้งด้านการแพทย์เข้ามาพัฒนาพร้อม ๆ กันเช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย, กายวิภาคศาสตร์, เภสัชวิทยา เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การทำงานในภาคสนับสนุนนักกีฬา อาทิ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการกีฬาขององค์กรรัฐบาลและเอกชน, ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬา, นักส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายใน Fitness และ Sports club เป็นต้น ซึ่งระหว่างเรียนทางการกีฬาแห่งประเทศไทยยินดีรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย